



ประกาศเทศบาลตำบลกกกุง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประสงค์ประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยเทศบาลตำบลกกกุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ คัดลอกตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 4 บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

งานก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินราคากลาง 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ; ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการจากวัดบ้านห้วยนาเป็นโรงเรียนบ้านห้วยนา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเป็นผู้ห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นนั้น

3. มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกกกุง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น.-15.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง และวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ชั้น 2 เวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ชั้น 2

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งเอกสารการยื่นซองให้ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. เท่านั้น (โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลกกกุงนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองสอบราคา) หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่ามิได้รับซองสอบราคาแต่อย่างใด)

ขอสงวนสิทธิ์ว่าเทศบาลตำบลกกกุงจะลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,000 บาท/โครงการ ได้ที่เทศบาลตำบลกก
กุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.kokkung.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-4361-1055 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่...15...ตุลาคม 2557

ปรีดา ไชยเสนา

(นายปรีดา ไชยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง